

Dàn ý Tả chiếc thước kẻ của em

a. Mở bài:

Giới thiệu về chiếc thước kẻ: Chiếc thước kẻ là người bạn thân thiết trong học tập của em.

b. Thân bài:

- Chất liệu: nhựa cứng.
- Màu sắc: được trang trí hình công chúa tóc vàng tuyệt đẹp.
- Hình dạng: hình chữ nhật, chiều dài 20 cm, chiều rộng 3cm.

Đặc điểm nổi bật: Được chia xăng ti mét đều đặn bởi các vạch thẳng.

- Giúp em kẻ bài thẳng, đẹp.
- Dùng xong em cất cẩn thận vào hộp bút.

c. Kết bài:

Em rất yêu quý chiếc thước kẻ, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

Bài văn mẫu 1: Tả cái thước kẻ lớp 4

Đầu năm học, chị em tôi được đi tới nhà sách để sắm đồ dùng học tập. Vừa đi tới quầy thước kẻ tôi đã để mắt ngay đến chiếc thước kẻ nhiều màu sắc. Tôi nhanh tay đón lấy chiếc thước như bắt tay với một người bạn mới xinh xắn sẽ cùng tôi có mặt trong những giờ học sắp tới.

Chiếc thước dài 40 xăng – ti – mét, được làm bằng nhựa trong suốt. Khác với những chiếc thước đơn điệu của tôi ngày trước, đây là chiếc thước gấp đầu tiên trong bộ đồ học tập của tôi. Bạn ấy nhỏ gọn nên thuận tiện mang theo khi tới lớp. Một mép của thước thẳng, khắc những vạch dọc đen để đánh dấu mi – li – mét. Dưới những vạch đó là bốn mươi con số từ 1 đến 40. Chứ như người ta phân chia lãnh thổ cho chúng vậy, nên chúng chẳng bao giờ xâm phạm tới mảnh đất của nhau mà luôn yên vị ở đó. Mép còn lại của thước kẻ hình răng cưa nhỏ xíu, uốn lượn như con sóng tí hon. Tôi rất thích kẻ bên mép này, bởi nó tạo ra đường kẻ rất ngộ nghĩnh. Trên bề mặt một phần của thước có in một hình chữ nhật dài theo độ dài của thước. Lòng hình chữ nhật có in bốn chú angry bird xanh lá cây, xanh dương, đỏ tươi và tím nhạt. Chà chà! Những chú angry bird có chiếc mỏ dài nhọn đang cùng chụm đầu mổ thức ăn trên một chiếc đĩa lớn. Còn riêng chú angry

bird xanh dương đầu thắt nơ vàng, tay chiếc cầm bánh ngọt lớn và nhìn liếc sang ba chú kia, trông mới ngộ nghĩnh làm sao. Ở giữa, người ta in dòng chữ to, màu trắng “ANGRY BIRDS”. Ngay dưới dòng chữ đó có dòng chữ in nghiêng, nhỏ hơn “Chăm ngoan, học giỏi”. Xem chừng, những chú angry bird ngộ nghĩnh kia không chỉ thường chau màu cầu giận hay đôi lúc tham ăn mà chúng cũng ham học hỏi. Phần còn lại của thước không in hình gì nhưng lại được khoan ở giữa những hình học cần thiết, hình tròn, hình tam giác và hình ngôi sao nho nhỏ. Chỉ cần đặt bút và kẻ theo, tôi đã có những khuôn hình thật đẹp.

Mỗi ngày, chiếc thước đều ngoan ngoãn trong hộp bút của tôi và theo tôi tới trường. Chiếc thước giúp tôi kẻ những đường thẳng tắp. Nó thực sự đã trở thành người bạn đặc biệt đồng hành tôi trong những ngày đến trường.

Tập làm văn mẫu 2: Tả cái thước kẻ lớp 4

Dụng cụ học tập đơn giản mà vô cùng thiết yếu của học sinh có lẽ là cây thước kẻ. Như bao học sinh khác, em cũng có đầy đủ dụng cụ học tập. Trong đó, cây thước kẻ được giữ gìn bền bỉ từ bốn năm học qua là vật cũ nhất nhưng được em quý nhất.

Thước kẻ của em là loại thước hai mươi xăng-ti-mét. Thước được làm bằng nhựa dẻo, trong suốt, rộng bản nhưng rất mỏng. Bản thước rộng cỡ hai phân rưỡi nhưng bề dày thước chỉ độ hai li. Trên mặt nhựa dẻo trong suốt chia một vạch kẻ màu đỏ song song với chiều dài của thước. Chính giữa vạch đỏ là lô-gô của nhà sản xuất: một chữ Win in rất mỹ thuật. Hai bên vạch kẻ đỏ là vạch kẻ theo thước đo. Màu đỏ là vạch kẻ theo thước đo xăng-ti-mét. Đơn vị nhỏ nhất là một xăng-ti-mét và đơn vị lớn nhất là hai mươi xăng-ti-mét. Vạch kẻ còn lại là vạch kẻ theo thước đo inch. Đơn vị nhỏ nhất là một inch và đơn vị lớn nhất là tám inch. Tuy em dùng cây thước này đã bốn năm học nhưng thước còn bóng đẹp, vạch kẻ số xăng-ti-mét còn rất rõ ràng, không bị mờ. Đó là nhờ em đã giữ gìn cây thước rất cẩn thận, cất nó vào ngăn cặp sau mỗi buổi học và sau mỗi lần đo giấy làm thủ công. Em lau thước bằng một mảnh vải mịn nên nó không hề bị trầy xước. Tuy thước chẳng sáng bóng như thước mới nhưng mặt nhựa còn trong trẻo và rất đẹp. Thước giúp em rất đắc lực trong việc học: gạch chân tiêu đề các môn học, kẻ lỗi bài chính tả, vẽ hình các bài toán, đo các đường thẳng, cạnh của các hình... rất nhiều công dụng của thước không đếm xuể. Ngay từ lớp một, em đã được cô giáo hướng dẫn cách dùng thước, không được gạch tay. Ngoài giúp em trong việc học, đường thẳng vẽ từ thước luôn nhắc nhở em phải ngay thẳng, trung thực trong việc học tập, rèn tính cẩn thận, chính xác. Mọi sinh hoạt, học tập, rèn luyện của em cũng được sắp xếp ngăn nắp, rõ ràng như vạch kẻ đường thẳng của thước.

Cũng với bút mực, bút chì, tẩy, màu tô, thước kẻ chính là người chiến sĩ công binh xuất sắc. Thước khi xóa bỏ một câu viết sai cũng nghiêm túc như khi gạch chân một tiêu đề môn học hay đóng khung một đáp số của bài toán. Chiến công thầm lặng của thước cũng ngời sáng như chiến công của chiến sĩ khai đường cho chiến dịch và dọn dẹp chiến

trường sau trận đánh. Cây thước góp công xây dựng thành tích học tập của em thật đáng yêu, đáng quý.

Bài văn Tả cái thước kẻ mẫu số 3

Hôm qua em đi nhà sách với mẹ và mua rất nhiều đồ dùng cho học tập. Nào là sách, vở, bút, thước, phấn, bảng...nhưng em vẫn thích ngắm chiếc thước mà mẹ chọn nhất. Đây là chiếc thước em thấy đẹp nhất từ trước đến giờ.

Chiếc thước có màu xanh nước biển rất dịu nhẹ, nhìn rất thích mắt. Trên chiếc thước có hình một dòng sông đang chảy uốn lượn, quanh co, có một chiếc thuyền bé tý và một người chèo lái nó. Em tưởng tượng như chiếc thước chứa cả một thiên nhiên rất đẹp, tuyệt vời. Giống như con sông quê hương em vậy.

Chiếc thước dài 30 cm, có từng con số để khi em nhìn vào sẽ biết được độ dài như thế nào. Chiếc thước dẹt, khi kẻ nhìn rất rõ những đường nét. Nó được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Em không phải ngồi đếm xem nó có bao nhiêu ô vì nó đã có sẵn con số như thế rồi.

Chiếc thước là người bạn đồng hành của bút, vì thước và bút luôn đi liền với nhau, hỗ trợ cho nhau.

Ở trên chiếc thước người ta có dán một miếng giấy nhỏ xinh, trang trí họa tiết và chừa một chỗ trống để em có thể viết họ và tên, lớp vào đó. Bởi vậy từ khi có chiếc thước em không sợ bị thất lạc nữa vì đã có tên em ở trên đó.

Các bạn ai cũng khen chiếc thước của em đẹp, vừa màu sắc dịu mắt, vừa trang trí bởi cảnh thiên nhiên hiền hòa. Các bạn ai cũng muốn mượn chiếc thước này để kẻ lên những đường nét thẳng tắp ở trên quyển vở trắng tinh.

Em luôn giữ cho chiếc thước không bị dính mực ở trên, nếu có bị dính em sẽ nhanh tay lau sạch. Vì để lâu nó sẽ bám chặt không thể rửa được.

Mỗi khi em không dùng đến thước, em thường cất nó vào hộp bút xinh xinh, để cho nó nghỉ ngơi, khi có việc em sẽ dùng.

Chiếc thước là đồ dùng học tập, là người bạn thân thiết của em mỗi lần đến trường. Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

Bài văn Tả thước kẻ mẫu số 4

Vào đầu năm học, mẹ mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập để phục vụ cho việc học. Trong rất nhiều đồ dùng ấy, em yêu thích và ấn tượng nhất với chiếc thước kẻ.

Chiếc thước kẻ được làm bằng gỗ, dài 20 cm, chiều ngang rộng 1 cm. Em rất yêu thích cây thước kẻ này vì nó nhỏ gọn, phục vụ cho em rất nhiều trong việc học tập. Mỗi ngày em đều mang nó đến trường để kẻ ở môn toán cho mỗi phép tính, kẻ hết bài ở môn tiếng việt. Chiếc thước đã giúp ích em rất nhiều. Bên cạnh đó, em cũng rất yêu quý nó bởi nó có bề ngoài rất đẹp và đặc biệt. Mỗi mặt thước được sơn một màu khác nhau, một mặt có màu đỏ tươi, một mặt lại có màu xanh da trời, mặt còn lại có màu vàng nghệ còn mặt kia có màu trắng sữa, trông mới đặc biệt làm sao. Nổi lên trên nền màu sắc sỡ ấy là những vạch kẻ rất đều nhau màu đen rõ nét đánh dấu từng centimet để phục vụ cho việc học tập, đo đạc tính toán của em. Nhờ những vạch đo chính xác ấy mà em rất thuận lợi trong giờ toán, đặc biệt trong các tiết học vẽ cần đến sự chính xác và tỉ mỉ.

Em dùng thước để kẻ những đoạn thẳng rất đẹp và ngay ngắn không chỉ vậy, khi bài học yêu cầu vẽ những hình vuông, hình tam giác hay hình chữ nhật em cũng đều dùng đến thước vẽ rất tiện lợi và chính xác. Đối với em, cây thước rất quan trọng trong việc học tập mỗi ngày, nó là đồ dùng học tập gắn bó và quan trọng không thể thiếu với em. Em sẽ luôn giữ gìn cây thước thật cẩn thận mỗi khi dùng xong để nó luôn bền đẹp và song hành với em trong suốt quá trình học tập, góp phần giúp em tiến bộ hơn.

Tập làm văn mẫu 5: Tả về cây thước kẻ

Một hôm em đi học về trên con đường nhỏ quen thuộc từ trường về đến nhà. Em thấy có một hiệu sách và đồ dùng học tập mới mở và em ghé qua. Ở đây em thấy có một cái thước vô cùng đẹp nên em đã quyết định mua nó.

Cái thước của em được làm bằng nhựa dẻo nên có thể uốn éo theo cách mình thích mà không bị gãy hay bị đứt. Cái thước này có màu xanh lá cây từ đầu đến cuối dài 30 cm. Mặt trước của cái thước có các vạch dài hơn cách đều nhau 1cm. trong 1 cm ấy có cách vạch ngắn hơn được gọi là 1mm và cũng được chia cách đều nhau. Như vậy mỗi khi em kẻ sẽ giúp em biết là vạch kẻ của mình dài bao nhiêu cm.

Mặt sau của cái thước là toàn bộ màu xanh lá cây. Nhìn bề ngoài nó chỉ là một chiếc thước đơn giản, không có hoa văn, họa tiết trang trí nên không có gì nổi bật. Nhưng nó lại giúp ích cho em rất nhiều thứ và giúp em học tập tốt hơn.

Cái thước kẻ của em luôn nằm trong ngăn cặp ngoài cùng và hàng ngày theo em đến lớp. Để giúp đỡ em mỗi khi em cần kẻ một thứ gì đó như hết một bài hay học toán học.

Chiếc thước như một người bạn thân của em, luôn theo em trong những buổi học không chỉ trên lớp, học thêm mà cả ở nhà nên em sẽ giữ gìn nó cẩn thận và không làm mất nó.

Bài văn Tả chiếc thước kẻ lớp 4 mẫu số 6

Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của em, bạn Lý đã tặng em ruột chiếc bút máy Hồng Hà và một cái thước kẻ. Lý là bạn thân của em, học cùng lớp cùng tổ.

Chiếc bút máy Hồng Hà trông đã đẹp, nhưng cái thước kẻ lại đẹp hơn. Bạn Lý khi đưa tặng phẩm cho em đã nói: “Đây là chiếc đũa thần bằng bạch ngọc nó sẽ gọi điểm 10 về cho Hoa, đếm không xuê...”

Cái thước kẻ dài 20cm, mỗi cạnh 0,7cm, được chế tạo bằng một thứ nhựa cứng trong suốt. Đúng là vuông thành sắc cạnh, không bao giờ có thể bị biến dạng, bị uốn cong. Hai mặt trên dưới đều có in chìm màu đen các chữ số 1, 2, 3, 18, 19, 20 và các vạch ngắn, dài để phân biệt độ dài mi-li-mét và xen-ti-mét.

Em vẫn dùng thước kẻ để kẻ lề, để gạch chân các tiêu mục, để gạch ngang trang ở phần cuối mỗi bài học về Tập đọc, về Từ ngữ, về Chính tả, về Toán! Trong những giờ học vẽ, cùng với hộp màu, cái bút chì, chiếc tẩy thì cái thước kẻ đúng là “chiếc đũa thần” như bạn Lý đã nói. Nhờ nó, mà em được những đường thẳng tắp tắp trên mỗi trang vở. Nhờ nó mà các hình vẽ trong vở được chính xác hơn đẹp hơn. Cô giáo bảo vẽ mỗi cánh bướm trang trí dài 3cm, nhờ thước kẻ, em vẽ được ngay. Cô bảo vẽ hình chữ nhật chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm, em đã dùng thước kẻ vẽ vừa đúng vừa đẹp.

Cái thước làm em hiểu rõ hơn nghĩa hai chữ “mức thước” là gì, đồng thời nó giúp em hình thành đức tính cẩn thận, chu đáo. Nhờ có cái thước mà em không dùng bút để gạch những đường cong queo vào vở, vào sách nữa.

Cái thước dài 20cm nên không để vào hộp bút như bút chì, bút máy. Nhưng nó vẫn nằm cạnh hộp bút để trong ngăn phụ của chiếc cặp. Ngày ngày nó vẫn đến trường cùng em. Nó là công cụ đặc lực để giúp em học tập tốt

Mỗi một dụng cụ học tập như một ngón tay trên đôi bàn tay của người học sinh. Ngắm cái thước kẻ đã giúp em tính chính xác, tính cẩn thận. Nó đã gọi về cho em nhiều điểm 10 rồi đấy.

Bài văn mẫu 7: Tả cây thước kẻ của em

Ngay từ đầu năm học mới thì mẹ cũng thật cẩn thận mua cho em biết bao nhiêu dụng cụ học tập. Đó là bút, thước, bảng con,... nhưng đồ dùng học tập mà em thích nhất có lẽ chính là cây thước kẻ màu hồng xinh xắn này.

Ngắm nhìn chiếc thước kẻ này có độ dài 30cm, trên chiếc thước em cũng thấy nó có được từng con số để khi em nhìn vào cây thước thôi là sẽ biết được độ dài như thế nào. Cây thước kẻ có hình dạng dẹt, khi em dùng để kẻ nhìn rất rõ những đường nét và còn thẳng

nữa. Ở mặt trên của cây thước được đánh số thứ tự từ 1 đến 30 cm. Khi nhìn vào cây thước thì em cũng không phải ngồi đếm xem nó có bao nhiêu ô vì nó đã có sẵn và rõ ràng những con số như vậy rồi.

Hình ảnh chiếc thước là người bạn đồng hành của bút, lý do chính vì thước và bút luôn đi liền với nhau, hỗ trợ cho nhau để có thể tạo lên những đường thẳng thật đẹp. Trên mặt của chiếc thước người ta cũng khéo léo dán một miếng giấy nhỏ xinh, đồng thời để trang trí họa tiết và cũng đã để lại ra một chỗ trống để em có thể viết họ và tên cũng như lớp vào đó. Khi được ghi tên tuổi, lớp vào đó em cũng không sợ cây thước kẻ xinh xinh này bị thất lạc nữa.

Ở trong lớp thì các bạn ai ai cũng luôn khen chiếc thước kẻ của em đẹp, vừa màu sắc dịu mắt, đồng thời cũng lại vừa trang trí bối cảnh thiên nhiên hiền hòa. Thực sự rằng cũng chính các bạn ai cũng muốn mượn chiếc thước này để kẻ lên những đường nét thẳng tắp ở trong quyển vở trắng tinh.

Em rất thích chiếc thước kẻ này và em cũng luôn luôn giữ cho chiếc thước không bị dính mực ở trên. Mỗi khi dùng xong em lại lau qua chiếc thước kẻ rồi cẩn thận cho vào trong cặp. Em yêu chiếc thước kẻ này lắm!